



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 หน้า 21 มูลค่าข่าว 529.452.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รุ่นใหม่ไฟแรง



‘หมอกี้พีที-ลิสรญา’

นำความสำเร็จสู่การรักษาผู้ป่วยเด็ก



หลายคนคงเคยผ่านตาโครงการที่มีซูเปอร์ฮีโร่บุ๋กให้กำลังใจผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาล และหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าผู้ผู้เบื้องหลังโครงการสร้างทั้งรอยยิ้มและกำลังใจให้กับเด็ก ๆ เป็นสาวร่างเล็กหัวใจแกร่งอย่าง “หมอกี้พีที-ลิสรญา อ้นศรีพรหม” หรือ “หมอกี้พีที” แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทยายทคนโตในบรรดาลูก ๆ ทั้ง 4 คน ของ “สมมติ-ชติลา อ้นศรีพรหม” ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ (มหาชน) จำกัด (มหาชน)

กี้พีทีได้หันมาดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาล และหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าผู้ผู้เบื้องหลังโครงการสร้างทั้งรอยยิ้มและกำลังใจให้กับเด็ก ๆ เป็นสาวร่างเล็กหัวใจแกร่งอย่าง “หมอกี้พีที-ลิสรญา อ้นศรีพรหม” หรือ “หมอกี้พีที” แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทยายทคนโตในบรรดาลูก ๆ ทั้ง 4 คน ของ “สมมติ-ชติลา อ้นศรีพรหม” ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ (มหาชน) จำกัด (มหาชน)

การดูแลลูก ๆ ก็ไม่เคยบกพร่อง “ท่านสอนเสมอเมื่อทำอะไรแล้ว ต้องทำให้ดีที่สุด คุณพ่อสนับสนุนอยากให้เป็นหมอ เพราะเห็นว่าเป้าหมายที่มันได้ช่วยเหลือผู้อื่น ตอนวัยรุ่นเคยผ่านช่วงเวลาที่ตัวเองไม่เจอ ไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไร เพียงแต่ชอบเรียนด้านภาษาจึงลงเรียนภาษาญี่ปุ่น และบอกคุณพ่อว่าอยากเป็นล่าม”

หลังจากรับฟังความต้องการของคุณสาวอย่างตั้งใจ คุณพ่อได้ให้ข้อคิดผ่านคำถามกลับมาว่า “อยากเป็นหมอมืออาชีพภาษาญี่ปุ่นได้” หรือ “อยากเป็นล่ามของหมอ” ทำให้กี้พีทีกลับมาคิดทบทวนถึงอนาคตของตัวเองอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง ก่อนท้ายที่สุดตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ดิงแฮม ประเทศอังกฤษ สังกัดเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 3 ปี ก่อนกลับมาศึกษาแพทย์ผู้ช่วยอีก 3 ปี

ระหว่างเป็นแพทย์ใช้ทุนการศึกษา ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กี้พีทีศึกษาต่อปริญญาโทด้านชีววิทยา โดยใช้เวลาร่วมสองปี เรียนด้วยตัวเองผ่านทางออนไลน์ แล้วบินไปสอบที่ต่างประเทศเมื่อใช้ทุนครบ 3 ปี จึงศึกษาต่อคณะแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมาร

เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

“จากประสบการณ์ทำงานต้องเวียนรักษาคนไข้ทุกแผนก รู้สึกว่าการรักษาผู้ป่วยเด็กมีความท้าทาย บางครั้งเด็กไม่สามารถบอกได้ว่าเจ็บป่วยตรงไหน ต้องต่อรองกับความกังวลของพ่อแม่ ผู้ปกครอง จะอธิบายอย่างไรให้ดีที่สุด การรักษาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เด็กบางคนพอรักษาหายแล้ว เหมือนกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้ว” แพทย์หญิงคนเก่งกล่าว

สำหรับโครงการ “ฮีโร่สามฝัน ปันรักเพื่อน้อง” หมอกอล์ฟ เล่าว่า มีคนไข้เด็กหลายคนต้องเอารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน

ส่งผลให้ขาดชีวิตในวัยเด็ก บางครั้งเด็กไม่ค่อยคุยด้วย ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการรักษา แต่สังเกตเห็นว่าเด็กชอบดูการ์ตูนในไอแพด กระทั่งมีน้องคนหนึ่งชอบดูอุลตร้า

แมนมากเป็นจุดประกายว่า หากมีอุลตร้าแมนมาเยี่ยมมืองที่โรงพยาบาลคงดี เมื่อได้แรงบันดาลใจ จึงติดต่อกลุ่มเพื่อนนักกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้ชื่อ “Good Boy Football club” แล้ว

ยื่นเรื่องขออนุญาตกับทางโรงพยาบาล เริ่มโครงการครั้งแรก

3 ปีก่อน นอกจากนำเหล่าซูเปอร์ฮีโร่และตัวการ์ตูนต่าง ๆ ไปเขียนเขียนสร้างความสดใสให้กับเด็ก ๆ แล้ว ยังให้กำลังใจพยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมถึงพ่อแม่ของผู้ป่วยเด็กอีกด้วย

ปีแรกขลุกขลักเล็กน้อย เนื่องจากขออนุญาตทำโครงการเข้าไปเยี่ยมเด็ก ๆ ที่ห้องพักรักษาผู้ป่วยเพียงบางส่วน แต่พอที่โรงพยาบาลจากส่วนอื่นมาเห็นก็อยากให้ไปด้วย ตอนเดินเข้าไปยังตึกอื่นนี่เองทำให้คนภายนอกเห็นและถ่ายรูป ทำให้มีปัญหาดรามมาเล็กน้อย แต่เนื่องจากอาจารย์แพทย์เห็นว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ดี จึงยื่นมือช่วยเหลือจนปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของโรงพยาบาลศิริราช

หลักการทำงาน หมอกอล์ฟเผยว่า ต้องให้ใจ มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักยืดหยุ่น และมอง

รอบด้าน เช่น การทำงานในโรงพยาบาลหากไม่ทำแบบทีมเวิร์ก การรักษาคอนไซ้จะไม่ประสบความสำเร็จ บางครั้งความสำคัญอยู่ที่เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ด้วย อย่างเจ้าหน้าที่ที่เดินลงผลแล็บ เวิร์ปเปิล หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมอกอล์ฟจะใส่ใจพูดคุย



กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ อาทิ กินข้าวหรือยัง ได้พักบ้างหรือเปล่า ดังนั้นเวลาจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ ๆ ทุกคนให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ

ลำพังเพียงคนเดียวไม่สามารถทำงานใหญ่ให้ประสบความสำเร็จได้”

หนึ่งในบรรดาบุคคลต้นแบบที่หมอกอล์ฟมักดึงข้อดีของแต่ละคนมาใช้คือ คุณพ่อคุณแม่พากันเพียรทำงานมาโดยตลอด มีความอดทน และมีการวางแผนการทำงานในแต่ละวัน ทำให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างมีแบบแผน ที่สำคัญคือการปลูกฝังเรื่องการช่วยเหลือสังคมให้กับลูกตั้งแต่เด็ก ทั้งนำสิ่งของไปบริจาค คุณแม่ยังเป็นวิทยากรพูดบรรยายสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียน เน้นย้ำความสำคัญ

ของการศึกษา ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมายในอนาคต หมอกอล์ฟอยากศึกษาโรคเฉพาะทางผิวหนังในเด็ก โรคนี้เกิดขึ้นภายนอกร่างกาย คนทั่วไปสามารถมองเห็นถึงความผิดปกติได้ ยังเป็นเด็กขี้สงสัยเมื่อถูกเพื่อนล้อ รังเกียด หรือรังเกียจ อาจนำไปสู่ปัญหาด้านจิตใจต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งคุณหมอมือที่มากด้วยความสามารถ และเพียบพร้อมด้วยจิตใจอันงดงามอย่างแท้จริง.